

Bắc Kạn, ngày tháng 5 năm 2024

**THƯ KÊU GỌI**  
**ỦNG HỘ QUỸ BẢO TRỢ TRẺ EM TỈNH BẮC KẠN**

Kính gửi: Các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức, tập thể, cá nhân  
ở trong và ngoài tỉnh Bắc Kạn

Với chức năng vận động nguồn lực để thực hiện các hoạt động hỗ trợ góp phần nâng cao đời sống vật chất, văn hóa, tinh thần cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, thời gian qua Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Bắc Kạn với phương châm hoạt động **“Tận tâm - minh bạch - kịp thời - cùng tham gia”** đã thực sự đồng hành, gắn bó mật thiết với trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh.

Trong những năm qua, đặc biệt trong năm 2023, Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Bắc Kạn đã thực hiện hỗ trợ cho gần 1.000 lượt trẻ em có hoàn cảnh khó khăn thông qua các chương trình hỗ trợ dinh dưỡng; hỗ trợ gói đồ ấm; hỗ trợ trẻ em bị xâm hại, trẻ em bị mua bán; tặng quà cho trẻ em nhân các dịp Lễ, Tết; xây dựng mới công trình nước sạch cho học sinh... Sự đồng hành, quan tâm đóng góp, ủng hộ tích cực của các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức, tập thể, cá nhân ở trong và ngoài tỉnh Bắc Kạn thông qua Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh thực sự là những nghĩa cử rất cao đẹp thể hiện trách nhiệm chung tay của cộng đồng trong công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em với mục tiêu “không để trẻ em nào bị bỏ lại phía sau”.

Thay mặt Lãnh đạo tỉnh Bắc Kạn và Hội đồng Bảo trợ Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Bắc Kạn, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn trân trọng ghi nhận, biểu dương và gửi lời cảm ơn sâu sắc đối với sự quan tâm, ủng hộ, giúp đỡ của các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức, tập thể, cá nhân ở trong và ngoài tỉnh Bắc Kạn đã chung tay cùng các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương chăm lo, hỗ trợ cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh.

Mặc dù được Trung ương, các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức, tập thể, cá nhân ở trong và ngoài tỉnh quan tâm ủng hộ, đồng hành trong suốt thời gian qua, song trên địa bàn Tỉnh Bắc Kạn vẫn còn trên 27.000 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trong đó nhiều trẻ em sinh sống ở vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn có nhu cầu cần được hỗ trợ.

Nhằm thiết thực tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em năm 2024, với Chủ đề **“Hành động thiết thực, ưu tiên nguồn lực cho trẻ em”**, thay mặt Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn, một lần nữa Tôi trân trọng kêu gọi các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức, tập thể, cá nhân trong và

ngoài tỉnh Bắc Kạn với tình thương và trách nhiệm, tiếp tục chung tay đóng góp kinh phí hoặc hiện vật ủng hộ Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Bắc Kạn để thực hiện tốt hơn nữa công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em trên địa bàn tỉnh.

Sự đóng góp quý báu của các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức, tập thể, cá nhân trong và ngoài tỉnh sẽ giúp Tỉnh Bắc Kạn thực hiện được đa dạng các hoạt động hỗ trợ cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn nói chung và nhiệm vụ cấp thiết là hoàn thành mục tiêu xây dựng mô hình mỗi xã, phường, thị trấn có ít nhất một điểm vui chơi dành riêng cho trẻ em trong năm 2024.

Tỉnh Bắc Kạn cam kết quản lý, sử dụng Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Bắc Kạn đúng quy định, công khai, minh bạch, hiệu quả.

Mọi sự quan tâm, đóng góp cho Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Bắc Kạn **thông qua hình thức ủng hộ** sau:

**Hình thức thứ nhất:** Ủng hộ trực tiếp tại Lễ phát động Tháng hành động vì trẻ em và Khai mạc hoạt động hè tỉnh Bắc Kạn năm 2024 được tổ chức vào hồi 08h00' ngày 31/5/2024 (thứ Sáu), tại Hội trường tỉnh Bắc Kạn, địa chỉ: tổ 1, phường Phùng Chí Kiên, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn.

\* **Lưu ý:** Đối với các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức, tập thể, cá nhân trong và ngoài tỉnh ủng hộ thông qua hình thức này, xin vui lòng liên hệ trước về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bắc Kạn qua số điện thoại: 02093.811.289 hoặc số điện thoại: 0382.055.666 để tổng hợp thực hiện vinh danh tại Lễ phát động.

**Hình thức thứ hai:** Ủng hộ thông qua số tài khoản của **QUỸ BẢO TRỢ TRẺ EM TỈNH BẮC KẠN**, địa chỉ: số 32, đường Trường Chinh, tổ 7, phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn.

Số Điện thoại: 0209 3811289; Email: [quybaotrotebk@gmail.com](mailto:quybaotrotebk@gmail.com).

Số Tài khoản: **3761.0.9024643.91012** tại Kho bạc Nhà nước Bắc Kạn hoặc số Tài khoản: **113 0000 94170** tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Chi nhánh tỉnh Bắc Kạn (Vietinbank).

Thời gian ủng hộ Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Bắc Kạn thực hiện đến hết năm 2024, tập trung trong Tháng hành động vì trẻ em (tháng 6/2024).

Trân trọng cảm ơn!

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Đăng Bình**